

TUYÊN DƯƠNG LỰC LƯỢNG... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trao bằng khen, biểu trưng cho các cá nhân.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen, biểu trưng cho các cá nhân.



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trao bằng khen, biểu trưng cho các cá nhân.



Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen, biểu trưng cho các đoàn viên.

có ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng; thấp sáng truyền thống của quê hương Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận và biểu dương những cống hiến, tinh thần xả thân và nhiệt huyết của thành viên các đoàn công tác, đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã luôn chia sẻ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi và là hậu phương vững chắc để thành viên các đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để nhận các cấp, ngành, địa phương không ngừng triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả kế hoạch thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc quản lý chặt chẽ di biến động dân cư; để cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kiểm soát tốt dịch bệnh; luôn sẵn sàng kịch bản cho tình huống dịch bùng phát mạnh; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ"; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi 3. Cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện, bảo đảm các điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường có cán bộ, sinh viên tham gia các đoàn công tác quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, giúp cán bộ, sinh viên có điều kiện tốt nhất để thực hiện những hoài bão, phát triển sự nghiệp. Ngành y tế tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là các y bác sĩ, nhân viên y tế; phát huy kinh nghiệm thực tiễn tại các tỉnh, thành phố để vận dụng linh hoạt trong công tác khám chữa bệnh và công tác phòng, chống dịch tại tỉnh.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh mong muốn các thế hệ học sinh, sinh viên sẽ không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước. Đồng chí gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình ở khắp mọi miền đất nước và nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng ủng hộ, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch, góp phần vào thành công chung của tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD

Đó là một trong những con số được Bộ Công Thương công bố tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức sáng ngày 9/1.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp dự hội nghị.

Thực hiện phương châm chỉ đạo của Chính phủ "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển", năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá với mức 4,82%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020, cán cân thương mại xuất siêu khoảng 4 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.789,5 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động quản lý thị trường; quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức các bộ; cải cách thủ tục hành chính và triển khai Chính phủ điện tử... đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở xác định rõ bối cảnh trong nước và quốc tế, những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu phấn đấu chỉ số công nghiệp tăng khoảng 7 - 8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 6 - 8%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7 - 8% so với năm 2021. Để thực hiện được mục tiêu đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai 8 nhóm nhiệm vụ chung và hệ thống giải pháp các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại và hoạt động quản lý nhà nước trên các mặt công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành công mừng những kết quả ngành công thương đạt được trong năm 2021; ghi nhận và biểu dương toàn ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy công nghiệp, thương mại phát triển, góp phần quan trọng đưa nền kinh tế của đất nước tăng trưởng. Phó Thủ tướng lưu ý một số hạn chế và chỉ ra nguyên nhân hạn chế của một số ngành sản xuất công nghiệp, lĩnh vực xuất khẩu, quản lý thị trường, dự báo những khó khăn, thách thức và thời cơ phát triển trong năm 2022. Để khắc phục những hạn chế và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp ngành công thương đề ra, đồng thời nhấn mạnh: Bộ Công Thương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng, triển khai các quy hoạch ngành sản xuất quốc gia đúng tiến độ, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các ngành điện lực, dầu khí. Dự báo thị trường xuất nhập khẩu, bám sát thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại lưu thông hàng hóa; tận dụng tối đa các FTA để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không để xảy ra ứ ứ hàng hóa tại cửa khẩu, cảng biển và có biện pháp căn cơ, cụ thể để tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa. Tiếp tục phát triển thương mại nội địa, mở rộng, hiện đại hóa hạ tầng thương mại và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thị trường, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngành công thương phải đột phá về thể chế pháp luật, có giải pháp phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển cho các địa phương, các ngành hàng sản xuất và cả nước.

Thay mặt ngành công thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng thời khẳng định toàn ngành sẽ đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022.

KHẮC DUÂN

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Phạm Đình Nhạ

Sáng ngày 9/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, huyện Vũ Thư tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Phạm Đình Nhạ, xã Hòa Bình (Vũ Thư). Liệt sĩ Phạm Đình Nhạ sinh năm 1945 tại thôn Lộc Quý, xã Hòa Bình, nhập ngũ ngày 15/4/1963 tại Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 335, Quân khu Tây Bắc; cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội phó. Năm 1967, tại tỉnh Luông Pha Bông (Lào),

chiến sĩ Phạm Đình Nhạ cùng đồng đội làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tham gia chiến dịch Năm Bạc. Ngày 5/6/1967, trong một trận chiến đấu ác liệt, chiến sĩ Phạm Đình Nhạ đã anh dũng hy sinh và được an táng tại nước bạn Lào. Nhờ nỗ lực của các đơn vị chức năng, đặc biệt là Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân khu 2, sau nhiều năm hài cốt liệt sĩ Phạm Đình Nhạ đã được đưa về quê hương, quy tập

tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bình. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia đình liệt sĩ. Tại lễ đón nhận, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Vũ Thư, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã dâng hương, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và biết ơn sâu sắc với sự hy sinh của liệt sĩ Phạm Đình Nhạ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

QUYNH LƯU

Tư vấn tiếp cận thông tin tiêm chủng phòng Covid-19 cho người khuyết tật và trẻ em

Chiều ngày 9/1, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Hồ trợ sống độc lập Hà Nội tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến về tiếp cận thông tin tiêm chủng phòng Covid-19 cho người khuyết tật và trẻ em. Tại chương trình tư vấn, đồng đạo hội viên Hội Người khuyết tật Thái Bình, đại diện Hội Người khuyết tật tỉnh Nam Định, các tổ chức của người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật đã được các bác sĩ của Cục Quản lý khám

chữa bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cung cấp thông tin về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia; tư vấn và giải đáp những thắc mắc của người khuyết tật về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, những lưu ý khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người khuyết tật và trẻ em. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn chia sẻ những kinh nghiệm khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 như: cách thức đăng ký tiêm,

địa điểm tiêm, những phản ứng thường gặp sau tiêm... Từ tháng 12/2021, chương trình tư vấn về tiếp cận thông tin tiêm chủng phòng Covid-19 cho người khuyết tật và trẻ em đã được tổ chức tại Hà Nội, Thái Bình và Hà Nam theo hình thức trực tuyến. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại Thái Bình. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Nam vào cuối tháng 1/2022. Thông qua chương trình giúp người khuyết tật tiếp cận thông tin an toàn, đầy đủ, chính xác, công bằng về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

HỘI VIÊN, PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ NẤU, ỦNG HỘ GẦN 12.500 suất ăn góp phần chống dịch Covid-19

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, 100% cán bộ hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; hội viên, phụ nữ toàn huyện quyên góp, ủng hộ 283 triệu đồng, gần 38.000 khẩu trang, gần 3.000 bộ kit test nhanh và nhiều nhu yếu phẩm khác tặng huyện và các địa phương; tham gia nấu trên 6.770 suất ăn phục vụ khu cách ly, ủng hộ trên 5.700 suất ăn miễn phí góp phần chống dịch Covid-19. Huyện hội và các cơ sở hội

huy động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 11 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo; duy trì "Hũ gạo tình thương" với trên 12,5 tấn gạo trao cho gia đình khó khăn. Trong năm có 4.468 hội viên, phụ nữ giúp 708 phụ nữ khác với tổng số tiền 2,57 tỷ đồng, 92 chỉ vàng, 13.859 con giống... để phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện duy trì, phát triển 145km đường hoa phụ nữ, làm đẹp cảnh quan các làng quê. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, hỗ trợ phụ nữ

vươn lên thoát nghèo và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, mô hình đường hoa "Hũ gạo tình thương", phân loại rác thải. Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh hội, Huyện hội trao bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội, Tỉnh hội, Huyện hội và UBND huyện cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động hội năm 2021. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tập đoàn nghiên cứu xử lý nước sạch AQUA Việt Nam trao tặng 1 máy lọc nước, 10.000 khẩu trang, 45 hộp sữa và triển khai gói hỗ trợ giảm 50% giá trị sản phẩm máy lọc nước RO AQUA, hệ thống 10 cấp lọc cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tuyến đầu chống dịch Covid-19 và gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện.

HÀ PHƯƠNG

RA MẮT DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC KHU C, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ XÃ VŨ PHÚC

Ngày 14/12/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) chính thức ra mắt dự án nhà ở xã hội thuộc khu C, dự án khu dân cư xã Vũ Phúc (tên thương hiệu: dự án DragonEco Apartment). Với vị trí độc tôn "nhất cận thị - nhị cận giang - tam cận lộ", DragonEco Apartment sẽ mang đến "chuẩn sống chất lượng cao" cho cư dân Thái Bình.

Tọa lạc tại mảnh đất giàu vượng khí Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, từ DragonEco Apartment có thể kết nối tới muôn nơi với 3 trục đường huyết mạch: đường Hùng Vương, đường Đoàn Khuê, đường vành đai phía Nam. Với quy mô 2 tòa nhà 9 tầng dự kiến sẽ hoàn thiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày khởi công, DragonEco Apartment sẽ cung cấp cho thị trường những dòng sản phẩm bất động sản chất lượng cao, thiết kế tinh tế, diện tích đa dạng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và khả năng tài chính của khách hàng. Bên cạnh đó, cư dân sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp phát triển trong nội khu và tầng đế công trình như: trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống shophouse tầng 1, bãi đỗ xe tiêu chuẩn, trạm sạc xe điện thông minh, nhà sinh hoạt cộng đồng, công viên thể thao - sân chơi trẻ em - sân thể thao đa năng tại lõi trung tâm hai tòa nhà, hệ thống xử lý nước thải toàn khu theo tiêu chuẩn châu Âu,...



Phối cảnh dự án nhà ở xã hội thuộc khu C, dự án khu dân cư xã Vũ Phúc.

DragonEco Apartment chính là môi trường sống hoàn hảo cho mọi thế hệ, giải pháp kinh tế thông minh cho sự an cư lạc nghiệp, đồng thời là "vùng xanh an toàn" của thị trường bất động sản Thái Bình đầu năm 2022.

Để tìm kiếm một giải pháp kinh tế thông minh cho sự an cư lạc nghiệp, quý khách vui lòng tham khảo website www.dragoneco.vn hoặc gọi hotline 1800 599 961 để được tư vấn chi tiết.

Thông tin tổng quan về dự án nhà ở xã hội thuộc khu C, dự án khu dân cư xã Vũ Phúc (DragonEco Apartment):
- Tên dự án: Nhà ở xã hội thuộc khu C, dự án Khu dân cư xã Vũ Phúc;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long;
- Địa điểm xây dựng: Lô số OXH1, Khu đất quy hoạch Khu dân cư xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình;
- Quy mô dự án: 02 tòa chung cư 09 tầng. Không tầng hầm. Tầng 1 và 2 là dịch vụ thương mại, tầng 3 đến tầng 9 là căn hộ để ở;
- Số lượng căn hộ: 498 căn hộ (diện tích từ 37,47m² đến 59,54m²) bao gồm: 349 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 80 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê, 02 căn hộ để cho thuê thương mại, dịch vụ, 67 căn nhà ở thương mại để bán;
- Giá bán dự kiến: 11.196.900 VND/1m² (đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì);
- Giá cho thuê dự kiến: 97.922 VND/1m²/tháng (đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì);
- Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý II năm 2021 đến quý III năm 2023;
- Địa điểm mua hồ sơ và nộp đăng ký: Km3+500, đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Số điện thoại: 1800.599.961.